

Tiếp sức sản xuất vụ đông



Làm đất chuẩn bị trồng khoai tây vụ đông tại xã Vũ An (Kiến Xương).

Vụ đông có thời gian ngắn, sản phẩm đa dạng, tạo khối lượng nông sản lớn, giá trị cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Để đạt và vượt mục tiêu diện tích gieo trồng, ngành Nông nghiệp và các địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng.

Trong lễ phát động phong trào trồng cây vụ

đông ưa lạnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vừa qua, ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Trong bối cảnh nước ta và các hoạt động giúp nhau không hoàn lại, cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp, giúp nhau con giống, vật tư nông nghiệp trả chậm. Các cấp hội bằng những việc làm thiết thực như phát triển, duy trì tổ, nhóm tiết

kiệm, tổ từ thiện, phường họ quay vòng, "hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo"... đã thu hút trên 39.000 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền trên 18 tỷ đồng, giúp trên 2.600 chị em vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế, qua đó giúp 599 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

hoàn lưu bão số 7 làm trên 10.000ha bị thiệt hại; trong đó gần 5.000ha bị thiệt hại từ 30 - 70%, gần 6.000ha bị thiệt hại trên 70%. Nếu không khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh thì nguy cơ không đạt được các mục tiêu theo kế hoạch trong khi thời vụ gieo trồng không còn nhiều.

Để đạt và vượt mục tiêu diện tích vụ đông đồng thời vụ đông nói riêng sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đề án sản xuất vụ đông xuân năm 2020 - 2021 phần đầu mục tiêu gieo trồng trên 36.000ha cây vụ đông. Với sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và nỗ lực của bà con nông dân, đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 21.000ha cây màu vụ đông, đạt 60% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của

thời tiết liên kết, tiêu thụ đạt 1.800ha. Vụ đông năm 2019 được đánh giá là vụ giành thắng lợi về diện tích, giá trị kinh tế. Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ đông năm nay, toàn huyện phần đầu gieo trồng trên 6.500ha, đến nay đã trồng được trên 5.000ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 7 đã làm 500ha cây màu ưa ẩm bị ảnh hưởng, trong đó gần 100ha chủ yếu là ngô, ớt thiệt hại nặng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện điều chỉnh cơ chế hỗ trợ vụ đông, chuyển từ nhóm cây ưa ẩm (bí đỏ, ngô) sang phát triển cây ưa lạnh (cải ngọt) đồng thời chỉ đạo các xã mở rộng tối đa diện tích gieo trồng cây ưa lạnh: khoai tây, rau các loại.

Với huyện Kiến Xương, vụ đông cũng được xem là vụ sản xuất chính trong năm của ngành trồng trọt, diện tích duy trì tương đối ổn định gần 4.000ha (bằng 33% diện tích đất sản xuất nông nghiệp) tập trung nhóm các cây ưa lạnh trên đất 2 lúa như: khoai tây, dưa chuột, dưa gang, đậu tương, ngô giống... Đặc biệt, khoai tây là cây trồng có thể mạnh của huyện. Toàn huyện hiện có 13 kho lạnh với công suất bảo quản 1.000 tấn khoai giống/năm. Huyện đã có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu khoai tây với

diện tích khoảng 3.500ha, sản lượng khoảng 49.000 tấn để kêu gọi đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến khoai tây. Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, để thúc đẩy sản xuất vụ đông năm 2020, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ, trong đó tập trung cho cây trồng chủ lực là khoai tây và rau ưa lạnh, hỗ trợ các vùng liên kết sản xuất rau màu tập trung theo chuỗi với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 1,6 tỷ đồng.

Ngành Nông nghiệp đang cùng các địa phương tiếp nhận, cấp phát 8.450kg hạt giống rau các loại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tốt khâu gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch các loại cây trồng bảo đảm cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Ngoài target tựa vững chắc cho người dân bằng cách hỗ trợ trong khâu sản xuất thì việc khơi thông đầu ra sản phẩm là yếu tố quyết định giúp sản xuất vụ đông khởi sắc. Điều này không chỉ đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành mà cần sự thay đổi trong tư duy sản xuất của chính người nông dân.

NGÂN HUYỀN

TỔNG DƯ NỢ... (Tiếp theo trang 1)

đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từ đó tạo cơ hội thoát nghèo bền vững. Đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có gần 92.500 khách hàng đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt gần 3,074 tỷ đồng, tăng 2,61% so với thời điểm 31/12/2019; tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 3,079 tỷ đồng, tăng 2,65% so với thời điểm 31/12/2019; nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ cho vay. Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, từ đầu năm đến nay, thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp trong tỉnh còn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với tổng số 6 lượt huyện, 916 lượt xã và 6.528 lượt hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của hệ thống Ngân hàng CSXH và sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan triển khai kịp thời cơ chế, chính sách về cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154 của Chính phủ và Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tín dụng chính sách; tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách trên địa bàn để cán bộ xã, phường, thị trấn cũng như mọi người dân đều biết và thực hiện; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng như các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên ban đại diện các cấp với các sở, ngành, địa phương; phát động sâu rộng các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch được giao; quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho vay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên ban đại diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra chuyên đề đột xuất, thông qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót trong cho vay ưu đãi trên địa bàn.

* Chiều ngày 29/10, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách.

9 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã duy trì hoạt động hiệu quả, chủ động giải ngân các chương trình tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế. Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn đạt gần 167,1 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thời điểm 31/12/2019, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm 62,88%, nguồn vốn huyện chiếm 34,1% lãi suất chiếm 31,59% và nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư của địa phương chiếm 5,53%. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 166,4 tỷ đồng với 4.525 hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, tăng 3,7% so với thời điểm 31/12/2019, đạt 94,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,23% tổng dư nợ.

Những tháng cuối năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, của UBND thành phố; vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay về chính sách tín dụng ưu đãi; triển khai tốt thủ tục, chính sách tín dụng mới trên địa bàn; nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020.

Tập huấn cho chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm

Từ ngày 28 - 30/10, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn cho chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

Tham gia tập huấn có đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình OCOP cấp huyện; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn, các chủ thể được đơn vị tư vấn thực hiện chương trình OCOP giới thiệu về các nội dung: khái niệm OCOP là gì; sự cần thiết tham gia chương trình OCOP; phương án sản xuất, kinh doanh là nội dung nào trong hồ sơ OCOP; hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh 3 năm. Tại lớp tập huấn, đơn vị tư vấn thực hiện chương trình OCOP cũng giải đáp thắc mắc của các học viên, giúp cho các chủ thể có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện chương trình OCOP trong thời gian tới.

THANH HUYỀN

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

Lan tỏa phong trào thi đua

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Hội LHPN thành phố tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; cổ vũ, động viên hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội. Nổi bật là phong trào phụ nữ nghèo có địa chỉ, thực hiện tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, Hội đã thành lập 1 HTX, 6 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh với gần 100 thành viên; hỗ trợ 190 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Các cấp hội thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ tình thương với dư

trên 95 tỷ đồng cho gần 2.900 hộ vay, tăng gần 41 tỷ đồng so với năm 2015. Ngoài ra, chị em còn có các hoạt động giúp nhau không hoàn lại, cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp, giúp nhau con giống, vật tư nông nghiệp trả chậm. Các cấp hội bằng những việc làm thiết thực như phát triển, duy trì tổ, nhóm tiết

kiệm, tổ từ thiện, phường họ quay vòng, "hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo"... đã thu hút trên 39.000 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền trên 18 tỷ đồng, giúp trên 2.600 chị em vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế, qua đó giúp 599 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

theo chuẩn đa chiều của thành phố còn dưới 1,5%.

Từ nhiều năm nay, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững được Hội LHPN xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) chú trọng, coi đây là đơn bẫy để thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội và của địa phương. Đến nay, Hội đã tin cậy Ngân hàng Chính sách xã hội gần 5,4 tỷ đồng cho 149 lượt hộ vay 6 chương trình: vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường,

giải quyết việc làm. Hoạt động của quỹ tình thương trên địa bàn xã đã đi vào nề nếp với hơn 100 thành viên; trong đó có 57 thành viên vay vốn, số tiền hơn 800 triệu đồng và 56 thành viên tham gia tiết kiệm với gần 200 triệu đồng. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, các chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, ít sâu bệnh vào sản xuất; thực hiện gieo cấy đúng lịch, đạt năng suất cao và hiệu quả, chăm sóc rau màu, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời. Khuyến khích hội viên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao sản lượng, mang lại thu nhập cho gia đình.

Cùng với việc tích cực học tập, lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chị em phụ nữ đã tích cực thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phòng, chống bạo lực gia đình", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Các cơ sở hội duy trì "Ngày chủ nhật xanh", "Đoạn đường phụ nữ tự quản". Phối hợp huy động trên 60.000 lượt

hội viên ra quân xuống đường nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự đô thị; bóc gỡ quảng cáo rác; quét dọn vệ sinh; đã gần 187 biển "Đoạn đường phụ nữ tự quản"; cấp phát 4.430 lần nhựa đi chợ thay thế túi nilon, trị giá gần 100 triệu đồng. Tiêu biểu như hội LHPN các phường Bồ Xuyên, Trần Lâm, Kỳ Bá, Đê Thám, Lê Hồng Phong, xã Phú Xuân...

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, linh hoạt, các phong trào thi đua do Hội LHPN thành phố phát động đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, nâng cao uy tín, góp phần củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn.

MINH NGUYỆT



Hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế từ rau màu.

Công trình nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bình Thanh (Kiến Xương) được triển khai thi công từ tháng 6/2020. Đến nay đã hoàn thiện trên 65% khối lượng, trong đó đã xây dựng xong khối nhà 3 tầng với diện tích sàn xây dựng gần 1.114m². Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật tư để hoàn thiện những hạng mục còn lại như trát tường phía trong, ốp tường, lát nền, sơn tường, dựng mái tôn, lắp cửa, hệ thống điện, nước... Bên cạnh đó, thi công đồng bộ một số hạng mục phụ trợ khác như bồn hoa, bậc tam cấp, rãnh thoát nước. Đơn vị thi công đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2021.

Thầy giáo Phạm Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thanh cho biết: Trường THPT Bình Thanh hiện có 27 lớp

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Thực hiện nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư một số công trình trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, thường xuyên cử cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các công trình. Đến nay, nhiều công trình đã và đang vượt tiến độ, phần đầu sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

với 1.215 học sinh. Theo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường THPT thì nhà trường hiện còn thiếu một số phòng học chức năng, phòng học bộ môn và các phòng, ban bộ phận hành chính. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, năm 2020 nhà trường đã được đầu tư xây dựng công trình nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, góp phần nâng

cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhà trường đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt hàng rào chắn bằng tôn để ngăn cách giữa khu vực thi công và sân trường. Chúng tôi mong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng để công trình sớm được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Thời gian qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên công trình nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn, hạng mục phụ trợ Trường THPT Phạm Quang Thẩm (Vũ Thư) cũng được đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ. Quy mô của công trình gồm xây dựng mới nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn 3 tầng, diện tích sàn gần 1.300m²; xây dựng hệ thống phụ trợ cho khối nhà hiệu bộ đồng bộ, phù hợp với cảnh quan chung trong

khu vực. Công trình có tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 8,3 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh. Công trình được triển khai thi công từ cuối tháng 5/2020. Sau hơn 5 tháng tích cực triển khai, đến nay công trình đã thi công xong phần kết cấu móng, thân tầng 1, 2, 3. Đang gia công lắp dựng, ghép cốt pha phần mái. Khối lượng công trình đạt khoảng 45%.

Ông Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng phòng Điều

hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Ngoài 2 công trình trên, hiện nay Ban Quản lý còn làm chủ đầu tư một số công trình như: công trình nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn, hạng mục phụ trợ Trường

THPT Lý Bôn (Vũ Thư); công trình nhà đa năng, nhà để xe, sân tập thể thao ngoài trời Trường THPT Chuyên Thái Bình. Để bảo đảm tiến độ các công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công bố trí đủ nhân lực, vật tư,

tổ chức nhiều mũi thi công liên tục. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý cũng yêu cầu nhà thầu thi công bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới việc dạy và học của các nhà trường.

PHẠM HƯNG



Công trình nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bình Thanh (Kiến Xương) đang trong quá trình hoàn thiện.